

Số: /BC-UBND

Lộc An, ngày tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc kiểm tra, xử lý, báo cáo nội dung phản ánh tại hệ thống giám sát hiện trường của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh.

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc.

Thực hiện Công văn số 5485/UBND-MT ngày 08/11/2024 của UBND huyện Phú Lộc về việc kiểm tra, xử lý, báo cáo nội dung phản ánh tại hệ thống giám sát hiện trường của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh, UBND xã Lộc An xin báo cáo như sau:

Ngày 13/11/2024 UBND xã buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lộc, HTX DV TM chợ Truồi Lộc An (đơn vị thu gom rác) và Ban quản lý thôn Nam Trạch liên quan đến nội dung phản ánh tại hệ thống giám sát hiện trường của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh đồng thời tổ chức khảo sát tại thực địa.

Qua kiểm tra, vị trí đặt xuống rác phù hợp và thuận tiện cho việc thu gom, tập kết và vận chuyển rác thải, xa khu dân cư (*hộ dân gần nhất cách 147m*), không gây tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân như: Phát sinh mùi hôi, ruồi muỗi....

Đối với việc rác thải vương vãi ra môi trường xung quanh, UBND xã đã yêu cầu HTX DV TM chợ Truồi Lộc An tổ chức thu gom, hoàn thành trước ngày 15/11/2024; đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời xử lý tình trạng nêu trên đảm bảo vệ sinh và mỹ quan khu vực (có hình ảnh kèm theo).

Đối với việc một số cá nhân tự ý đốt rác để tận thu phế liệu, qua theo dõi HTX DV TM chợ Truồi Lộc An đã tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và cơ bản xử lý tình trạng nêu trên.

Yêu cầu HTX DV TM chợ Truồi Lộc An chủ động theo dõi lượng rác tập kết về xuống, thông báo ngay cho Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Huế để tổ chức vận chuyển ngay, không để xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải tại điểm tập kết.

Đối với nội dung phản ánh nêu, UBND xã đã có trả lời vào năm 2023 và trả lời thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND xã. UBND xã đã chủ động khảo sát các vị trí khác trong khu vực, tuy nhiên không đáp ứng được yêu cầu

như: vị trí không thuận tiện cho xe thu gom, vận chuyên; gần khu dân cư ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước hoặc diện tích không đảm bảo.

Từ thực tế nêu trên, UBND xã Lộc An khẳng định vị trí xuống tập kết rác thải tại thôn Nam Trạch là tối ưu và đảm bảo đầy đủ các điều kiện để tiếp tục hoạt động. UBND xã sẽ tiếp tục theo dõi, chấn chỉnh và yêu cầu HTX DV TM chợ Truồi Lộc An xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành điểm tập kết rác thải tại thôn Nam Trạch đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trương Thanh Tín

